



วันที่ 14 ก.ย. 64

เวลา

ที่ ขย ๑๓๑๘/๓๖๖๖

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุรนารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด
ที่ ขย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๐๐๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) ๐๖๒๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งว่า จากติดตามสภาพอากาศ ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่าพายุโซนร้อนกำลังแรง “โกนเซิน” บริเวณชายฝั่ง ประเทศเวียดนามตอนกลาง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อน ขึ้นฝั่งบริเวณเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความ กดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ ในขณะที่ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยจะทำให้ทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีคลื่นสูง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อาจเกิดขึ้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อำเภอจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ตามหนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๐๐๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายค อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ
แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววิไลดา จังโกฏี)
เจ้าพนักงานบรรณารักษ์ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธา ภูเอี่ยม)
นายอำเภอเทพสถิต

ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง
โทร ๐๔๔-๘๕๗๑๐๕

จ.อ.
(ต.ต. พิศุทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายศุภฤกษ์ ฐานเจริญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายมนตรี ศศิรานูวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
(นายกรานต์ เขตจันทิก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

๔) หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชน อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ การปฏิบัติการให้ดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

๕) ขอให้ยึดแนวทางการจัดการสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ แผนปฏิบัติการในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้อำเภอทุกอำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ และแจ้งเตือน ประชาชน โดยหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ให้ประสานความช่วยเหลือในเบื้องต้นทันทีที่เกิดเหตุ และรายงาน จังหวัดชัยภูมิ ทราบทันที ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๕ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และรายงานผลการปฏิบัติการทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด



(นายราชันย์ ชุนท์หัว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการจังหวัด





123/64

1374.2564

หนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ท่วนที่สุด

ที่ ขย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๐๖๔

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการอำเภอ / นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ / ผู้อำนวยการท้องถิ่น และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) ๐๖๒๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งว่า จากติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่าพายุโซนร้อนกำลังแรง “โกนเซิน” บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม ตอนกลาง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงตามลำดับ ในขณะที่ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยจะทำให้ทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีคลื่นสูง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เผื่อระวัง ติดตามสถานการณ์ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อาจเกิดขึ้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทุกอำเภอ กองอำนาจการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑) แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะพร้อมทั้ง แจ้งแนวทางการปฏิบัติ และช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทาง อย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะทำงานติดตามสถานการณ์ของจังหวัด ติดตาม ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ ปริมาณฝน น้ำท่า การระบายน้ำจากเขื่อน และอ่างเก็บน้ำขนาดต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อำนาจการในแต่ละระดับ

๒) ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ในการแบ่งมอบพื้นที่ การกิจ หน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยเฉพาะการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย อาทิ เครื่องสูบน้ำ เรือยนต์กัญภัย เรือท้องแบน รถสูบลม ระบายไกล รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย ฯลฯ เตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงภัยไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อม ในการเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ให้จัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยง การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ



หนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ด่วนที่สุด
ที่ ขย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการอำเภอ / นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ / ผู้อำนวยการท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ด้วยกองอำนาจการน้ำแห่งชาติ มีประกาศฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำ และน้ำล้นตลิ่ง ความว่า อิทธิพลจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่าน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ประกอบกับในช่วงนี้ พายุโซนร้อนกำลังแรง "โกนเซิน (CONSON)" บริเวณทะเลจีนใต้ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางบริเวณตอนเหนือของเมืองดานัง ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่ง กองอำนาจการน้ำแห่งชาติ ได้คาดการณ์ปริมาณฝนตก (ONE MAP) ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรธรณี พบว่าในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัย ดังนี้

๑) เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม ทั้งจังหวัด

๒) เฝ้าระวังน้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นล้นทางระบายน้ำล้น ส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ และอ่างเก็บน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์

๓) เฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งและท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำ ในแม่น้ำชี ช่วงอำเภอเมือง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทุกอำเภอ กองอำนาจการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำในลำน้ำล้นตลิ่ง และท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสม มากกว่า ๕๐ มิลลิเมตร ในช่วงเวลา ๒๔ ชั่วโมง บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่ยังคงสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่

๒) ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ ๘๐ หรือเกณฑ์ ควบคุมสูงสุด (Upper Rule Curve) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ พร้อมพิจารณาบริหารจัดการ เชื้อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำ และบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลาก และเร่งระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำ

๓) หากเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ใด ให้พิจารณาปรับลดการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ให้มากที่สุด และใช้อาคารชลศาสตร์จัดจางน้ำเพื่อลดผลกระทบความรุนแรงของอุทกภัยและเร่งระบายน้ำ เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

/๔) ตรวจสอบ...

มว



ด่วนที่สุด

ราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย (กปภก) ๐๐๒๑/ว ๒๐๐๑

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการอำเภอ / นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ / ผู้อำนวยการท้องถิ่น และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๒๔๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด ความว่า อ้างถึงหนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๒๔๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งให้จังหวัดเตรียมพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ ๘ (๑๓๒/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. แจ้งว่า พายุโซนร้อน กำลังแรง “โกนเซิน” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๑๘๕ กิโลเมตร ทางตะวันออก เฉียงใต้ของเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ในขณะที่มีร่องมรสุม พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตก ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ จากสภาพอากาศดังกล่าวทำให้จังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทุกอำเภอ กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑) แจ้งไปยังประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการ และดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสม โดยพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย ดังกล่าว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาวะอากาศและปัจจัยสภาพ ความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จัดอาสา ภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

๓) ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @ 1784 DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือแจ้งผ่าน Application พันภัย

๔) ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม เพื่อแจ้งเตือนประชาชน

๕) ให้ยึดแนวทางการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้อำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ และแจ้งเตือนประชาชน โดยหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ให้ประสานความช่วยเหลือในเบื้องต้นทันทีที่เกิดเหตุ และรายงานจังหวัดชัยภูมิ ทราบทันที ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๔ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และรายงานผลการปฏิบัติทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด



(นายราชันย์ ชื่นหัว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการจังหวัด



กอปภ.จ.ชย.